

Số: 79 /KH-CSĐTNTMT

Son La, ngày 30 tháng 01 năm 2019

KẾ HOẠCH

Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2019

Căn cứ Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; chủ động phòng ngừa tai nạn cháy và thiệt hại do cháy gây ra trong mùa hanh khô, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;

Căn cứ Luật phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 và Nghị định số: 35/2003/NĐ-CP ngày 04/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy;

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2019;

Để chủ động phòng ngừa cháy nổ, chữa cháy, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của Cơ sở, bảo đảm an ninh, trật tự trong cơ quan. Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC, CNCH) năm 2019 cụ thể như sau.

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền trong toàn Cơ sở các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác PCCC, CNCH tác hại, mất mát và sự ảnh hưởng của cháy nổ, nhất là vào mùa hanh khô, những nơi có nguy cơ cháy nổ như phòng làm việc, nhà ở học viên và đặc biệt là bếp ăn học viên, bếp ăn cán bộ và các khu nhà xưởng lao động sản xuất... để công chức, viên chức, người lao động và học viên đang cai nghiện tại Cơ sở có ý thức phòng cháy, chữa cháy.

2. Yêu cầu

Lãnh đạo cơ quan có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên công tác phòng cháy, chữa cháy tại các phòng chuyên môn và những khu vực có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.

Công chức, viên chức và người lao động trong toàn Cơ sở Điều trị phải xác định nhiệm vụ PCCC, CNCH là nhiệm vụ cấp bách và thường xuyên; nắm

chắc tình hình, khả năng và nguy cơ cháy, nổ từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời.

II. Các giải pháp triển khai thực hiện PCCC, CNCH

1. Công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác PCCC, CNCH

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ như: Luật phòng cháy, chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 470CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 03- KH/TU ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc tăng cường công tác PCCC, CNCH năm 2019.

Lồng ghép trong các buổi sáng giao ban hàng ngày của các phòng chuyên môn, gửi văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; trên chuyên mục Văn bản của trang thông tin điện tử và qua hệ thống phát thanh tuyên truyền tại Cơ sở.

Tổ chức phát động phong trào để nâng cao nhận thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động và học viên cai nghiện trong công tác PCCC, CNCH, tổ chức thi đua bảo vệ môi trường, và phòng chống cháy nổ tại đơn vị.

Phối hợp với đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Mai Sơn thực hiện tốt các điều kiện về PCCC, CNCH.

2. Công tác xây dựng phương án, củng cố lực lượng, phương tiện chữa cháy.

Lập phương án PCCC, CNCH của đơn vị thông qua hướng dẫn của đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Mai Sơn và kiểm tra việc thực hiện.

Thành lập Đội phòng cháy chữa cháy của đơn vị, triển khai cho các thành viên trong đội được học tập nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong đội PCCC.

Theo định kỳ, xây dựng kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt việc tập huấn định kỳ về công tác PCCC, CHCN cho công chức, viên chức, người lao động Cơ sở.

3. Công tác kiểm tra

Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện theo quy định việc thực hiện chế độ kiểm tra bảo dưỡng định kỳ đối với các thiết bị điện và hệ thống chống sét đối

với công trình đã xây dựng. Đặc biệt kiểm tra rà soát những nơi dễ xảy ra cháy nổ: Hệ thống nồi hơi, bếp ăn, các xưởng lao động sản xuất, nhà làm việc và nhà ở học viên...

Có hệ thống lối thoát hiểm chính và phụ đảm bảo đủ điều kiện về an toàn (*chiều rộng; chiều dài...*); khoảng cách hành lang an toàn về PCCC (*giao thông; nguồn nước để phục vụ và tiếp ứng cho việc chữa cháy tại chỗ*).

Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng tình trạng hoạt động của hệ thống PCCC: Nguồn nước, số lượng, niên hạn sử dụng của bình chữa cháy, đảm bảo các vị trí cần thiết phải lắp đặt bình chữa cháy.

4. Công tác hướng dẫn an toàn và các quy định về PCCC, CNCH

Làm bảng hướng dẫn và nội quy về PCCC, CNCH tại cơ quan.

Không hút thuốc, không sử dụng đũa nấu trong khu vực xưởng lao động sản xuất, khu vực văn phòng, nhà xe. Không được mang chất dễ cháy, dễ nổ vào cơ quan. Sử dụng đúng và đầy đủ các loại cầu chì, cầu dao, phích cắm cho hệ thống điện và máy móc của cơ quan theo tiêu chuẩn an toàn về điện.

Không tự ý câu móc, lắp đặt thêm thiết bị điện khi chưa tính toán xem hệ số an toàn chịu tải của hệ thống điện. Khi hết giờ làm việc phải kiểm tra, tắt các thiết bị điện trước khi ra về.

Hồ sơ, tài liệu, các loại vật liệu dễ cháy phải để cách ổ cắm điện trên 1m, để vào hộp hoặc cột lại để thuận tiện cho việc di chuyển khi cần thiết.

5. Công tác xử lý tình huống khi xảy ra cháy

Người phát hiện cháy phải bằng mọi cách báo ngay cho lãnh đạo cơ quan. Khi nhận tin báo cháy, tắt ngay cầu dao điện sử dụng bình chữa cháy dập tắt ngay đám cháy, các đồng chí khác theo phân công sử dụng dây dẫn nước, các phương tiện khác như xô xách nước, bao bố, giẻ có thấm nước dập tắt đám cháy.

Đội PCCC của Cơ sở, người được nhận thông tin phải khẩn trương, nhanh chóng có mặt tại địa điểm xảy ra cháy ứng cứu, chỉ huy, hỗ trợ dập tắt đám cháy, hoặc thông báo cảnh sát PCCC đưa phương tiện đến dập tắt đám cháy.

Tùy theo mức độ cháy và vị trí của nơi phát sinh sự cố có các bước xử lý phù hợp, đồng chí Đội trưởng có trách nhiệm phân công thành viên trong đội xử lý tình huống.

Khi có tình huống cháy xảy ra các bộ phận phải có sự phối hợp chặt chẽ để chữa cháy.

III. Tổ chức thực hiện

1. Văn phòng

Xây dựng, tham mưu, triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch.

Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ quan.

Định kỳ báo cáo cơ quan có thẩm quyền về công tác PCCC, CNCH tại đơn vị.

2. Phòng Kế toán

Dự trù kinh phí cho công tác tập huấn PCCC, CHCN năm 2019.

3. Các phòng chuyên môn

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở thực hiện tốt các quy định về công tác PCCC, CHCN tại các khu vực xưởng lao động sản xuất, khu vực làm việc và nhà ở học viên.

Ban thanh tra nhân dân, Đội tuần tra kiểm soát kết hợp cùng các phòng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở tại các buồng học viên về việc thực hiện nội quy PCCC.

Trên đây là kế hoạch PCCC, CHCN năm 2019 của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh. Đề nghị công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện và tuyên truyền đến học viên để công tác PCCC, CHCN tại Cơ sở đạt kết quả cao./.

Nơi nhận:

- Sở LĐTB&XH;
- Công an huyện Mai Sơn;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phùng Đức Sơn